

แบบรายงาน  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปี ๒๕๖๒



เทศบาลตำบลประโคนชัย  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

## แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

### เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. ด้านปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน และแผนอัตรากำลัง	๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลัง ที่รองรับภารกิจ ของเทศบาล	๑.๑.๑ เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
	๑.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ พนักงานจ้าง	<p>๑.๒.๑. ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง และทักษะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) โดย กทจ.บุรีรัมย์ มีเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๑.๒.๒. ดำเนินการประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.) รับโอนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒</li> <li>- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) รับโอนเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒</li> </ul>

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
		<p>- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) รับโอนเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๑.๒.๓ ดำเนินการให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ครูผู้ช่วย (ประถมวัย) จำนวน ๑ อัตรา</li><li>- ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) จำนวน ๑ อัตรา</li></ul> <p>๑.๒.๔ ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)</li><li>- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)</li><li>- หัวหน้าฝ่ายผลิต (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)</li><li>- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)</li><li>- ผู้อำนวยการสถานศึกษา</li></ul>
<b>๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร</b>	๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร	เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งเทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดทำให้ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	๒.๒ กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง	๒.๒.๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๒.๒.๒. มีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ๒.๒.๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และการนำผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ๒.๒.๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร พัฒนาด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
<b>๓. ด้านระบบสารสนเทศ</b>	๓.๑ ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	๓.๑.๑ ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ตามระยะเวลา ที่กรมส่งเสริมกำหนดทุกระยะ และแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด
	๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย	๓.๒.๑ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และการพัฒนาระบบในอนาคต
<b>๔. ระบบด้านสวัสดิการ</b>	๔.๑ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความพาสุขและความพึงพอใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ๒. มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
	๔.๒ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็น	๔.๒.๑ ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
	๔.๓ กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	๔.๓.๑ ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร ๔.๓.๒ ปรับปรุงสวัสดิการ และผลตอบแทนพิเศษ ๔.๓.๓ มีช่องทางสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การบริหารทรัพยากรบุคคล**  
**ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**  
**เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สายงาน	โครงการอบรม/หลักสูตร
๑.	นายบุญจันทร์ ทองแถม	ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	- โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
๒.	นายพิทักษ์ เมื่อประโคน	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	- โครงการอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ (วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จ.ชลบุรี) - โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวิวิธ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
๓.	นางอัญชลี เมื่อประโคน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง	- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๒ (วันที่ ๑-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร) - โครงการอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ (วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จ.ชลบุรี) - โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอสิดา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางกฤษฏีกา มัญจาคาภ	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น	- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่น ๑๔ (วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสิดารีสอร์ท จ.นครนายก) - โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (- วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอสิดา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) - โครงการอบรมหลักเกณฑ์การจัดทำราคางานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ (วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) -โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการถูกหักหัวง รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สายงาน	โครงการอบรม/หลักสูตร
	นายทรงยศ ชัยอินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	- โครงการอบรมหลักเกณฑ์การจัดทำราคางานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ (วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางสุดเฉลิม สง่าประโคน	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น	- โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (- วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง	- โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (- วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายไฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
	นางนิตา ปุยะติ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	- โครงการอบรมหลักสูตร ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการเลื่อนระดับประเภททั่วไป และวิชาการหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสิทธิสวัสดิการ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ (วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นายชัยวัฒน์ สายสังข์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	-โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับงานผังเมือง (วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสภา อบจ.บุรีรัมย์) - โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ ๓ (วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร) - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะลีฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร)
	นางสาวอุมพร ยืนประโคน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น	- โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี มุกดาหาร)
	นางสาวรักชนก ปีกประโคน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สายงาน	โครงการอบรม/หลักสูตร
	นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีจันทร์ดี	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักงานท้องถิ่น (วันที่ ๑๖-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
	นางสาวสุภาพร ดีประโคน	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักงานท้องถิ่น (วันที่ ๑๖-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
	นางนิอร พลวัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์จ.อุบลราชธานี) - โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-(วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวิวิธ อ.เมือง จ.ขอนแก่น) - โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอลิตา ปรีนเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางสาวศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	โครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ (วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) - โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายและการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโมเดิร์นบายเฟรเซอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางสาวปราณี ดีประโคน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	- เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) - โครงการอบรมหลักเกณฑ์การจัดทำราคาก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ (วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางสุนันทา เฮ่ประโคน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	- โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-(วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวิวิธ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
	นางสาวนงนุช หลอมประโคน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-โครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด อปท.และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร) - โครงการอบรมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภอนามัยการเจริญพันธ์ เขตสุขภาพที่ ๙ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโอเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สายงาน	โครงการอบรม/หลักสูตร
	นางปิยวรรณ ชำนาญดู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	- โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายและการบันทึกโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโมเดิร์นบายเฟรเซอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางจิราลักษณ์ สายสังข์	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร (หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Sanitation Inspector : BFSI) (วันที่ ๒๐ -๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโมเดิร์นบายเฟรเซอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางสาวภักฐพิชา ธัญพิพรรณ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	- โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (วันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี มุกดาหาร)
	นางลินดา ปุระณะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	- โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (วันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี มุกดาหาร)
	นายสุรพงษ์ สมภาค	นายช่างโยธาอาวุโส	- โครงการอบรมหลักเกณฑ์การจัดทำราคางานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ (วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
	นางบรรจง เสาวพันธ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	- โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่น ๑๔ (วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสิดารีสอร์ท จ.นครนายก)
	นายสุภชัย รุจิโรจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-โครงการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับงานผังเมือง (วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.บุรีรัมย์) - โครงการอบรมหลักเกณฑ์การจัดทำราคางานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ (วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)

\*\*\*\*\*